

เดินเครื่องประชารัฐพัฒนาสวนยาง

● กยท.จับมือเอกชนเพิ่มมูลค่าไม้-ผุดโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวล

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร และ บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ พัฒนาและสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มมูลค่าไม้ยางพารา ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว กยท. จะทำหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย และจะดำเนินการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC หรือ PEFC ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จะทำหน้าที่สนับสนุน

ชาวสวนยาง และร่วมมือในการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการบริหาร บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล จากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ขณะนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 2 ปี

“แท่งเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นที่ ต้องการมากของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล และกำลังจะขยายไปสู่การใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีปริมาณซีดีต่ำกว่าถ่านหิน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมาก แต่การให้พลังงานความร้อนสูงถึงประมาณ 4,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังขนส่งได้ง่าย สะดวกสบายอีกด้วย” กรรมการบริหาร บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าว

อบจ.ตรังตีวเข้ม เกษตรกรลับมิด ใช้กรีดยางพารา

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองเต็ง อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันก่อน นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลคลองเต็ง ร่วมทำพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมิดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยทาง อบจ.ตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมิดกรีดยางให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน

สำหรับรุ่นที่สองของปีนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 100 คน มี นายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมิดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมิดกรีดยาง” โดยเน้นการกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นการสอนเทคนิคการกรีดยางให้ได้น้ำยางมากที่สุดเช่นกัน.

อบจ.พังงาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร



สเกิปพิเศษ

● ขนกวรรณ พรหมทอง/พังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พังงา ประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า อบจ.พังงา จัดงานเกษตรแฟร์ ภายใต้ชื่อว่า “งานผลไม้พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน เมือง และของดีเมืองพังงา” บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา โดยบูรณาการแผนงานโครงการ งบประมาณ การประสานงานในการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตัวเอง สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตและเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ได้จำหน่ายสินค้าภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน ลดปัญหาการว่างงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรได้ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.59 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 6 ส.ค.59

นายบำรุง กล่าวต่อว่า เพื่อการบริโภคและขยายพันธุ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ อบจ.พังงา และคณะจัดงานเกษตรแฟร์ งานผลไม้พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และของดีเมืองพังงา มีผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรวมจำนวน 41,943 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำเกษตร 1155.132 ไร่ จากพื้นที่ 2,606.812 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา รองลงมาคือปาล์ม น้ำมัน รวมถึงการปลูกมังคุด มะพร้าว น้ำหอม ทุเรียน สะตอ เงาะโรงเรียน พืชผักต่างๆ และมีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ มีทั้งโค กระบือ สุกร แพะ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ตีนไม้ ไม้ดอกต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

“แต่จากการสำรวจของท้องถิ่นพบว่าในภาคเกษตรกรรมยังขาดการประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการตลาดน้อย การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรน้อย ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อนำ



ผลิตผลเข้าสู่เวทีการประกวดในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าภาคเกษตร ทั้งพืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จะสามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นำไปสู่ความเข้มแข็งของอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่น” นายก อบจ.พังงา กล่าวและว่า

ดังนั้น จึงได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณการทำงานในการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา จัดทำโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อเปิดโอกาส เพิ่มช่องทางให้แก่เกษตรกร ได้จำหน่ายสินค้าภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานได้มาก

ด้านนายธีรพงษ์ ดันติเพชรภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ได้นำหน่วยงานต่างๆมาประกวด เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีร้านค้าการเกษตร มีผลไม้ทุเรียน สาลิกาชื่อดังของจังหวัด ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน มังคุด มะพร้าว น้ำหวาน จำปาตะ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว่า สับประคดงู มี สะตอข้าว สะตอดาน และปาล์ม น้ำมัน พันธุ์ไม้ประดับ ไม้ดอก มาขายและประกวด แข่งขัน พืชผลทางการเกษตร มีการแข่งขันการกรีดยาง ชมนิทรรศการมีด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงโค และแพะสายพันธุ์ต่างๆ นิทรรศการผลงานด้านวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร มีร้านค้ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน มารวมประกวดชิงรางวัลอีกมากมาย



ข่าวสั้น

■ ขับเคลื่อนการพัฒนา

สุราษฎร์ธานี : นายธนวรรธ รัต จิตต์ นายอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่ อ.บ้านนาเดิม เป็นศูนย์กลางการคมนาคม จุดกระจายสินค้าทางการเกษตร ราคามังคุดสูงถึงกิโลละ 120 บาท มีพ่อค้ามารับซื้อไปขายประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชับน้ำชุ่มน้ำอีกหมื่นไร่ มีการเลี้ยงควายในทุ่งปากขอ คอกละกว่า 200 ตัว มีสถานพยาบาล โรงเรียน วัด ภาคธุรกิจสำคัญจำนวนมาก และวิสาหกิจชุมชนที่แข็งแรง เช่น การปลูกกล้วยหอมส่งออกประเทศญี่ปุ่น การทำหมอนกับยางพารา สินค้าโด่งดังระดับอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับการเติบโตในอนาคต จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้แข็งแรง โดยมีประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดอนาคตตามสโลแกนที่ว่า “นาเดิมก้าวไกล เดินไปด้วยกัน” ซึ่งจะเกิดการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาบ้านนาเดิมให้ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ขณะที่หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราต่างพยายามผลักดันที่จะให้มีการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ภายในประเทศให้มากที่สุด เพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราดกต่ำ แทนการส่งออกในรูปแบบของยางดิบที่มีกว่า 85% ล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาพัฒนาต่อยอดทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิก จากวัสดุจากยางพารา ในลักษณะบ่อเลี้ยงปลา และการปลูกพืชในน้ำแบบไรดิ้น ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สุไลมาน ตือราโอ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี บอกว่า บ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิก ผลิตจากวัสดุที่แปรรูปจากยางพารา คือเป็นการเลี้ยงปลาในบ่อปลูกผักไรดิ้น หรือไฮโดรโพนิก นั่นเอง แต่ตัวบ่อผลิตจากยางพารา ที่เขาได้ประยุกต์เทคโนโลยี 2 ประเภท จากงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน สกว. เข้าด้วยกัน คือ “เทคโนโลยียางปูสระ” ที่กลุ่มได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ผศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชานันต์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการใช้น้ำยางข้นชนิดครีมมาพัฒนาสูตรน้ำยางคอมปาวด์ มาประยุกต์ทำบ่อเลี้ยงปลาและวางบ่อปลูกมะนาวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อีกส่วนหนึ่งเป็นเทคโนโลยีสวนครัวยุคใหม่ จากโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับบ่อเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน” ที่มี รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

‘เลี้ยงปลา-ปลูกผัก’ รวยสองต่อ

ในบ่อ ‘อะควาโพนิก’ จากยางพารา



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชมบ่ออะควาโพนิก โดยมี สุไลมาน ตือราโอ (เสื้อขาว) ต้อนรับ

ขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ทำประยุกต์เป็นบ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิกสำหรับปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลานั้นเอง

ฉะนั้นบ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิกจึงเป็นวิธีการผลิตอาหารแบบยั่งยืนที่ผสมผสาน 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ การเลี้ยงปลา และการปลูกพืชในน้ำแบบไรดิ้น ถือเป็นการใช้รูปแบบหมุนเวียนระหว่างถึงเลี้ยงปลากับภาชนะปลูกผัก ทำให้ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ และยังเป็นการนำวัสดุขี้จากยางพาราที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ และ

ยังเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารภายในครัวเรือนและระดับชาติอีกด้วย โดยบ่อชนิดนี้มีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี เพราะผ้าใยที่ใช้เป็นบ่อลอยที่พันยางทั้งสองด้าน ซึ่งจะแตกต่างกับเทคโนโลยียางปูสระ ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามเขายังจะต้องพัฒนาบ่อให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยต่อไป

“ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้น ยังถือว่าเป็นนวัตกรรมในวงการเลี้ยงปลาในบ้านเรา เริ่มแรกจากบ่อขนาด 1.5x2 เมตร ต้นทุนเริ่มต้นที่ 7,000 บาท แต่อยู่



นานกว่า 10 ปี สามารถเลี้ยงปลาดุกได้บ่อละ 200 ตัว ใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ปลาดุกขนาด 3 ตัวต่อ 1 กก. ปัจจุบันราคา กก.ละ 55 บาท ส่วนปลุกผักไร้ดินใช้เวลาบ่อละ 45 วัน จะขายได้บ่อละ 1,000 บาท พัก 1 อาทิตย์ ปลุกรุ่นใหม่อีก 1 รุ่น ปลาดุกที่เลี้ยงโตพอดี สามารถขายได้บ่อละ 7,000 บาท” สุไลมาน กล่าว

สุไลมานบอกด้วยว่า ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ และร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จ.นราธิวาส เมื่อไม่นานมานี้ ได้พบเห็นบ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิก ทำให้นายกรัฐมนตรีพอใจเป็นอย่างมาก และได้สอบถามเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน้ำและอายุการใช้งานด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แปรรูปมาจากยางพาราที่น่าสนใจ จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักไร้ดินสามารถเลี้ยงควบคู่ไปด้วยในบ่อเลี้ยงปลาแบบ “อะควาโพนิก” ทำให้มีรายได้สองทางอีกด้วย สนใจสอบถาม สุไลมาน โทร.08-9017-3767

● ดลมนัส กาเจ ●



บางจากฯ - วว. สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 1 ตำบล

1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงแรมเขินธาราแกรนด์ แอท เขินทร์ลพลาซ่าลาดพร้าว



บางพงษ์ชัย ซีจีอาร์อีเอ็ม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนของต่อ นโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และ



ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ 5 - 11 ส.ค. 59 น. 26, 27 (1)



สหกรณ์ชุมชนแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ โดยใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นที่ไว้

นายพงษ์ชัย กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านสถานีบริการน้ำมันชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศมานานกว่า 25 ปี ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชนบทสู่เมือง เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน และนำมาเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ใช้น้ำมันบางจาก เป็นการสร้างงาน เสริมรายได้ และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก สร้างความสุขแก่ครอบครัวเกษตรกรกว่า 12 ล้านคน และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนต่างก็มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาง วว. จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สำหรับบทบาทของบริษัท บางจากฯ จะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

นางลักขมีย์ ปลั่งแสงมาก ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ในฐานที่ วว. เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ยั่งยืน โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับ ด้วยการ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลักดัน สร้างคนดีและคนเก่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการต่อยอดปัญญา เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ และ วว. ยังร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับโครงการนำร่อง คือ การสานพลังมอบนวัตกรรมแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ในโครงการสนับสนุนข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ ของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จังหวัดเชียงใหม่ โดย วว. จะนำองค์ความรู้





ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนา เครือข่ายเกษตรกรของโรงเรียน เชนา (ไร่เชิญตะวัน) และส่งเสริมการ เพิ่มมูลค่าแก่ข้าวอินทรีย์อย่างครบ

วงจรได้แก่ การเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัท บางจากฯ จะสนับสนุนช่องทาง การตลาด และส่งเสริมการจัดจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้ยังมี โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยาง และสหกรณ์ ชาวสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้ โดย วว. จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่น้ำยางพารา อาทิ กุ้งมือฟ้าเคสียองพารา และบริษัท บางจากฯ จะ สนับสนุนช่องทางทางการตลาด

อนึ่ง ในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอด สินค้าเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นนวัตกรรมเข้าช่วยสนับสนุน ยุกระดับ ให้เป็นสินค้าต้นตำรับทั้งในและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชน ขนาดเล็กให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีความเข้มแข็ง ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิตสินค้าสำเร็จรูป จนถึงการตลาด เพื่อความยั่งยืน



แห่ซื้ออุปโภคบริโภคอย่างราคาลดกระหน่ำ ‘เดลินิวส์’จัดให้แจกอุปโภคช่วยเกษตรกร



จากโครงการดี ๆ ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จับมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการอุปถัมภ์ลดซื้อทั่วประเทศ ดัดจากหน้า 2 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อใช้เป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด ถูกกว่าท้องตลาด จากร้านค้าสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์มั่นคง สมานฉันท์ มั่งคั่ง ประหยัดยั่งยืน” ทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง ประกอบด้วยเป็นช่วงครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย จึงได้จัดโครงการพิเศษ รวบรวมสินค้าคุณภาพเป็นแพ็คเกจ ออกจำหน่ายในราคาประหยัด เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า โครงการดี ๆ เช่นนี้ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. เริ่มที่ จ.ปทุมธานี บริเวณร้านค้าสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด (สกก.คลองหลวง) เลขที่ 2/8 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง มีประชาชนแห่ทำอุปถัมภ์ลดซื้อทั่วประเทศ ที่มีแจกในหน้า 2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาใช้เป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่เข้าร่วมรายการจำนวนมาก เพราะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ส่งผลให้



ยอดขายสินค้าของทางสหกรณ์ฯ เพิ่มสูงขึ้นทันตาเห็น นายพันธิพิทย์ เปอร์เซว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงฯ เปิดเผยว่า สำหรับสินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ เจาะกระป๋อง และน้ำดื่ม ซึ่งทั้งหมดปรากฏว่าขายดีมาก เนื่องจากมี

ราคาถูก ที่สำคัญเมื่อนำอุปถัมภ์ลดดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนด้วยแล้ว ก็ยังทำให้ได้สินค้าราคาถูกเพิ่มเข้าไปอีก โดยสินค้าที่ขายดีที่สุด ได้แก่ ไข่ไก่คัดพิเศษ เมื่อนำอุปถัมภ์ลดมาแลกเปลี่ยน ลดเหลือแผงละ 105 บาท และน้ำดื่มขวดใหญ่ 6 ขวดต่อแพ็คเกจ จำหน่ายแพ็คเกจละ 37 บาท เท่านั้น อีกด้าน ที่ จ.ระยอง บริเวณร้านค้าสหกรณ์การเกษตรนิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด

(สกก.นิคมชุมชนแสงจันทร์) หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง โดย นายไพฑูริย์ ทองน้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นายสันติ ขจรเวชไพศาล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรชุมแสงจันทร์ จำกัด และ น.ส.สุรางค์ แสงอุทัย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมชุมแสงจันทร์ฯ นำสินค้าชนิดต่าง ๆ มาวางจำหน่ายในราคาถูกให้สมาชิกและประชาชนเลือกซื้อ พร้อมเปิดรับอุปถัมภ์ลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับแลกซื้อสินค้าด้วย มีประชาชนและสมาชิกสหกรณ์ฯ แห่งนำอุปถัมภ์ลูกค้ามาแลกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในช่วงกิจกรรมพิเศษนี้ ส่วนใหญ่เป็นอุปถัมภ์ที่ใช้กับสวนยาง ประกอบด้วย รองเท้าบูตใส่กรีดยาง ถ้วยพลาสติกรองน้ำยาง ไม้กวาดยาง ชูกรองน้ำยาง มีดกรีดยาง ถาดอะลูมิเนียมใส่ยาง ท่อน้ำยาง หินลับมีดกรีดยาง ปุ๋ยและยาทาหมักยางพารา เป็นต้น เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในฤดูเพาะปลูก โดยแต่ละชนิดสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ที่สำคัญหากประชาชนนำอุปถัมภ์ลูกค้ามาแลกซื้อ ก็จะได้รับความพิเศษเพิ่มขึ้น เป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัว ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้วางจำหน่ายไม่นานก็หมดเกลี้ยงแผงในพริบตา สร้างความชื่นมื่นแก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก

ขณะที่ จ.สระแก้ว บริเวณสหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด (สกก.คลองน้ำเขียว) เลขที่ 152 หมู่ 15 ริมถนนสระแก้ว-ปางสิดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว ซึ่งผลิตน้ำดื่มตราเกลียวเชือก โดยสหกรณ์ฯ เปิดจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนทั่วไป พร้อมเปิดรับอุปถัมภ์ลูกค้าทั่วประเทศ ที่มีแจกในหน้า 2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อใช้เป็นส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ ในการแลกซื้อสินค้า พบว่า มีสมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก พา

กันนำอุปถัมภ์ลูกค้ามาแลกซื้อน้ำอย่างแน่นขนัด ส่งผลให้ยอดขายของทางสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โดย นายณรงค์ รองวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียวฯ เปิดเผยว่า โรงผลิตน้ำดื่มของทางสหกรณ์ฯ ผลิตน้ำดื่มขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร และน้ำดื่มขนาดถึง 20 ลิตร ตราเกลียวเชือก จำหน่ายในราคาประหยัด แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนทั่วไป โดยตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้ ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จับมือ

ว่า น้ำดื่มที่เราผลิตจำหน่าย ผลิตด้วยเครื่องจักรเครื่องกรองทันสมัย รับประกันความสะอาด และรับประกันราคาที่ไม่เอาเปรียบประชาชน

นอกจากนี้ บริเวณร้านค้าสหกรณ์โคกมวังน้ำเย็น จำกัด ริมถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ฯ ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก พวกเขาคัดอุปถัมภ์ลูกค้าทั่วประเทศ มาใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษ ภายในร้านค้า



กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ สินค้าไว้แก่ประชาชนนี้ ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แห่งพากันนำอุปถัมภ์ลูกค้ามาใช้บริกรอย่างหนาแน่น ต่อเนื่องตลอดทุกวัน ซึ่งเป็นสินค้าที่ประชาชนจำเป็นใช้บริโภคในชีวิตประจำวันด้วย

สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ขายคืออย่างต่อเนื่องยังคงเป็นข่าวสาร และนมกล่องยูเอชที ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมาก และเป็นสินค้าที่ประชาชนจำเป็นใช้บริโภคในชีวิตประจำวันด้วย

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลง 4 ส.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการ
ประมูลประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ
58.89 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 58.19 บาท ปรับ
ลดลง 0.90 บาท ราคายางห้องถิ่น กิโลกรัมละ 57.20 บาท ปรับลด 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 60.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.21 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.22
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.01 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.67 บาท ปรับลดลง 0.33
บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.93 บาท ปรับลดลง 0.03 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 53.00 บาท
ราคาคนที่ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 118,500 กิโลกรัม น้ำยาง
สด 51.65 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.35 บาท

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 59.10 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอขายอยู่ที่ 60.50 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 56.40 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง
0.32 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 61.87 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.31 บาทต่อ
กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559

[ข้าวเศรษฐกิจ](#) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุทธศักราชที่ 4 สิงหาคม 2559 13:20:31 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.90 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.95 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 3 สิงหาคม ที่ราคา 7.15 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 3 สิงหาคม ที่ราคา 7.40 บาท/กก

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 59.04 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 3 สิงหาคม ที่ราคา 59.09 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.10 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง -

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 62.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จตุรรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 55.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 3 สิงหาคม ที่ราคา 60.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 44.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 3 สิงหาคม ที่ราคา 43.00 บาท/กก

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จตุรรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอเกรด AA(ส่งออก)

จตุรรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 40.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปทุมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 370.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะขยง AFET: ปริมาณการซื้อขยง-สัญญาคงค้ำงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พงศห้สบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 16:28:20 น.

รายงานภาวะการซื้อขยงยงแผ่นรมควนชั้น 3 (RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ปริมาณการซื้อขยง และ สัญญา ซื้อขยงคงค้ำง(Open Interest) ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขยงยงแผ่นรมควนชั้น 3(RSS3)

เดือน ครั้งก่อน	ราคาปิด วันนี้	ราคาปิด การซื้อขยง	ปริมาณ
SEP 16	59.10	-	0
รวม	0		

--อินโฟเควสท์ โดย ฐานิสร์ ทองนอก/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล:

sasithorn@infoquest.co.th--